



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะเจ็ด  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะเจ็ด ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะเจ็ด จึงขอประกาศรายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรัพย์ พรหมเอื้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะเจ็ด

(-สำเนา-)

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทรัพย์สิน พรมเอื้อย	ประธานสภาฯ	ทรัพย์สิน พรมเอื้อย
๒	นางทิพภา ผ้าทอ	รองประธานสภาฯ	ทิพภา ผ้าทอ
๓	นายนคร ชัชวาลก่อสกุล	ส.อบต. ม.๑	-ลาป่วย-
๔	นายสมบัติ ปู่ตปน	ส.อบต. ม.๒	สมบัติ ปู่ตปน
๕	นายบุญแกม กมลาศกวีภาณู	ส.อบต. ม.๓	บุญแกม กมลาศกวีภาณู
๖	นายวาโพ โสภณพนิตา	ส.อบต. ม.๕	วาโพ โสภณพนิตา
๗	นายกริสนัย ไหมวงษ์	ส.อบต. ม.๖	กริสนัย ไหมวงษ์
๘	นายประพาส ศักดิ์ศรีไพบูลย์	ส.อบต. ม.๘	ประพาส ศักดิ์ศรีไพบูลย์
๙	นายณัฐยศ นัยอาชากุล	ส.อบต. ม.๙	ณัฐยศ นัยอาชากุล
๑๐	นายวินัย ลากเขตเจริญ	ส.อบต. ม.๑๐	วินัย ลากเขตเจริญ
๑๑	นายรณชัย ปินตาฟุ่น	ส.อบต. ม.๑๑	รณชัย ปินตาฟุ่น
๑๒	นายณรงค์เดช พงษ์อภิโชติ	ส.อบต. ม.๑๒	ณรงค์เดช พงษ์อภิโชติ
๑๓	นายนนทวัฒน์ จินโน	ส.อบต. ม.๑๓	นนทวัฒน์ จินโน
๑๔	นายพายุ ขวัญชัยสิงขร	ส.อบต. ม.๑๔	พายุ ขวัญชัยสิงขร
๑๕	จำสิปโทบรรจง ยะดอนใจ	เลขานุการสภาฯ	บรรจง ยะดอนใจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายปฏิภาณ อีณา	นายก อบต.	ปฏิภาณ อีณา
๒	นายณรงค์ ทองผกาธารา	รองนายก อบต.	ณรงค์ ทองผกาธารา
๓	นายอเนก กวีกรชกายแก้ว	เลขานุการนายก อบต.	อเนก กวีกรชกายแก้ว
๔	นายสมเกตุ คำไวโย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	สมเกตุ คำไวโย
๕	นายอติเดช ศรีอุตสาร์ท	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	อติเดช ศรีอุตสาร์ท
๖	นายวีรพล วันสุภา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	วีรพล วันสุภา
๗	นายไพรสน กมลธรรมรัตน์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	ไพรสน กมลธรรมรัตน์
๘	นายขวัญชัย ชาญสุขรักษา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	ขวัญชัย ชาญสุขรักษา
๙	นายศุภพันธ์ นันสุ	ผอ.กองคลัง	ศุภพันธ์ นันสุ
๑๐	นายสุชาติ ผาแสนเถิน	รองปลัด อบต.	สุชาติ ผาแสนเถิน
๑๑	น.ส.พิมพนา คำจุ่ม	ผอ.กองสวัสดิการฯ	พิมพนา คำจุ่ม
๑๒	น.ส.ธัญวรรณ ธารทองศิริ	ผอ.กองการศึกษา	ธัญวรรณ ธารทองศิริ
๑๓	นายศุภมงคล วรยศ	ผอ.กองช่าง	ศุภมงคล วรยศ
๑๔	นางเพชรรัตน์ เปรมใจ	นักวิเคราะห์ฯ	เพชรรัตน์ เปรมใจ
๑๕	น.ส.กัญญาเกต รุปีเชษฐ์	พนักงานจ้าง	กัญญาเกต รุปีเชษฐ์

-/เปิดประชุม.....

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว

จ.ส.ท.บรรจง ยะดอนใจ

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จัดรูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย

เลขานุการสภาฯ

และได้นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง การร่วมไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดทัยสวรรค์

ประธานสภาฯ

แจ้งข่าวของการกราดยิงศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดทัยสวรรค์

อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประมาณวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีการก่อเหตุ  
มีทั้งอาวุธปืน อาวุธมีด บุกทำร้ายผู้เด็กๆ และครูที่อยู่ในศูนย์รวมถึงทำร้ายผู้คนตาม  
หมู่บ้านตามถนนด้วย แต่สุดท้ายก็ได้มีการกระทำอัศวินบาตกรรมตนเอง และผู้ที่  
ก่อเหตุนั้นก็เป็อดีตตำรวจด้วย จากเหตุการณ์นี้ทำให้หน่วยงานราชการต่างๆ  
ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของครอบครัวผู้ที่เป็นเหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย  
และในแต่ละหน่วยงานได้มีส่วนร่วมไว้อาลัยด้วย ในส่วนของหน่วยงานเราก็ได้มีการไว้อาลัย  
นั่นก็คือการยื่นสงบบึงอิชฐานจิตให้ดวงวิญญาณนั้นไปสู่ภูมิภพที่ดี เพื่อเป็นการร่วม  
ไว้อาลัยร่วมกันให้ยื่นสงบบึงเป็นเวลา ๑ นาที

ที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมไว้อาลัยโดยการยื่นสงบบึงเป็นเวลา ๑ นาที

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง การมรณภาพของพระครูวิรุฬห์ธรรมโสภณ (ครูบาคำป็น)

อดีตเจ้าอาวาส วัดแม่ระมาดน้อย

ประธานสภาฯ

ด้วยพระครูวิรุฬห์ธรรมโสภณ (ครูบาคำป็น) อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ระมาดน้อย  
ได้มรณภาพ ซึ่งจะมีการสวดพระอภิธรรม ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นี้ จึงขอแจ้ง  
ให้ทุกท่านได้รับทราบ และจะมีการเข้าร่วมพิธีอะไรบ้าง และมีการเตรียมความพร้อม  
อะไรบ้าง จะได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบกันต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจื่อ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕  
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุม และ  
ได้เห็นชอบตามร่างบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด  
ตามสำเนาที่ได้แจกจ่ายให้แก่ทุกท่าน

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่าน  
และพิจารณาว่าจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเอกสารของทางราชการได้

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องด่วน

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบ

**๔.๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
สำนักงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕**

ประธานสภาฯ

ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หมายพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงบประมาณตามที่ขอพระราชทานเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรราชาภรณ์ล้วนไตรมาส ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในการนี้ อำเภอมะรุมมาต จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญถวายทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถร่วมทำบุญได้ที่สำนักปลัด อบต.ชะเนอญ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมและจัดส่งให้แก่สำนักงานจังหวัดตากต่อไป

มติที่ประชุม

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

รับทราบ

**๔.๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่  
จังหวัดตาก**

ประธานสภาฯ

ด้วยจังหวัดตากได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์พายุโนรู ส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดตากประสบปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมเฉียบพลัน ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตาก และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ได้จัดตั้งศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อาทิเช่น ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรคฯลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอมะรุมมาต จังหวัดตาก

มติที่ประชุม

ในการนี้ อำเภอมะรุมมาตจึงขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๕- ๕๑๒๑๕๑ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ๑๖๕๗

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

รับทราบ

**๔.๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรม**

**“พาณิชย์..ลด ราคา Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ (ภูมิภาค)” จังหวัดตาก**

ประธานสภาฯ

ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจะดำเนินกิจกรรม

“พาณิชย์..ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ (ภูมิภาค)” จังหวัดตาก ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยพื้นที่ตำบลชะเนงี้อันนั้น จะออกมาบริการในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

- วันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒

- วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หน้า อบต.ชะเนงี้อ

- เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมบ้านชะเนงี้อ หมู่ที่ ๗

- เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ ๘

ซึ่งรายการสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย ประกอบด้วยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน หมวดชำระร่างกาย หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้าง และหมวดยารักษาโรค เป็นต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านได้รับทราบ และได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านได้รับทราบ และมารับบริการได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๔.๔ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**

ประธานสภาฯ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับสิทธิและสวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ

ในการนี้ อำเภอแม่ระมาดจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพก็สามารถใช้ได้ต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๔.๕ เรื่อง การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดตาก**

ประธานสภาฯ

ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่ามีความประสงค์ในการรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ และ ประสบการณ์เข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ๔ ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ) ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษา ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผลงาน/ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ/กิจกรรม จิตอาสา และหลักฐานอื่นๆ อาทิ หลักฐานเพิ่มเติมแสดงการอยู่อาศัยในจังหวัด เป็นต้น ได้ที่สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น ๔ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และมีระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

อำเภอแม่ระมาด จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ และขอความร่วมมือ ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนได้รับทราบผ่านทาง หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่อง เพื่อพิจารณา**

ประธานสภาฯ

**๕.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๐๗๔,๐๐๐.- บาท** ตามระเบียบ และกฎหมายฯ ดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

**ข้อ ๘๙** โดยระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย กำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกันไว้อีก ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อ ๘๗/๑ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ กระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุน สำรองจ่ายเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และ ข้อ ๘๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติ ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จึงขอเชิญนายก อบต.ชะเนจื้อ ได้ชี้แจงประกอบกรขออนุมัติจ่ายขาด เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วม การประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงในเรื่องของกรณีในช่วงนี้มีฝนตกเป็นจำนวนมากในหลาย พื้นที่ซึ่งทำให้ถนนบางส่วนของบางหมู่บ้านได้รับความเสียหายและเดินทางไม่สะดวก จึงทำให้ สมาชิกสภา อบต. ของแต่ละหมู่บ้านได้มีการเขียนคำร้องเพื่อซ่อมแซมถนน เป็นจำนวนมาก ซึ่งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ นี้ เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงทำให้ยังไม่มีงบประมาณที่จะมาดำเนินการในครั้ง นี้ จึงได้มีการประชุมตกลง กันว่าจะจ่ายจากเงินสะสมก่อน เพื่อนำไปช่วยเหลือในแต่ละหมู่บ้านก่อน และได้มีการ ปรึกษากับผู้อำนวยการกองคลัง ว่ามีงบประมาณอยู่เท่าไร และสามารถนำมาใช้ได้ หรือไม่ ซึ่งงบดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้ไม่เกิดปัญหาอะไร สำหรับเงินสะสมของ อบต.ชะเนจื้อ มีทั้งหมด จำนวน ๔๔,๔๘๘,๑๑๖.๗๑ บาท ซึ่งแยกเป็นเงินสะสม จำนวน ๓๐,๔๘๕,๗๑๑.๑๒ บาท และเป็นทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๔,๐๐๒,๔๐๕.๕๙ บาท ซึ่งจะนำมาดำเนินการในครั้ง นี้ ผู้อำนวยการกองคลัง บอกไม่มีผลกระทบต่อสถานะการเงินการคลังของ อบต. เราจึงสามารถดำเนินการได้ สำหรับรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขออนุญาตประธานสภาฯ ได้มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ประธานสภาฯ ได้นำเข้าสู่ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘๗ คือหัวใจหลักของการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งได้ระบุไว้ ตามข้อที่ ๑ ว่าให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน คำว่าหรือ หมายถึงการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเข้าในหลักเกณฑ์ทั้ง ๓ ข้อดังกล่าวนี้ ก็จะสามารถดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้ ตามที่ท่านนายก ได้นำเรียนในเรื่องของ ความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากการเกิดเหตุอุทกภัย พายุ ซึ่งจะต้องบำบัด ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดังนั้นโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของ อบต. หรือตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ ต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สาธารณประโยชน์หรือพื้นที่ของทางราชการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว ซึ่งจากกองคลังได้ดำเนินการแล้ว

๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกันไว้อีก ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งเงินสะสมนั้นสามารถนำเงินสะสมไปใช้ได้ จำนวน ๑๖,๕๓๕,๗๑๑.๑๒ บาท รายละเอียดต่างๆ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของโครงการฯ ต่างๆ

นายศุภพันธ์ นันสุ  
ผอ.กองคลัง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ทางกองคลังได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารให้สำรวจเงินสะสม ทั้งเป็นเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมกับที่ทั้งท่านนายกอบต. ได้กล่าวไปแล้วนั้นถูกต้องจากงบประมาณเงินสะสมที่ตกจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คือจำนวน ๓๐,๔๘๕,๗๑๑.๑๒ บาท นั้นถูกต้อง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ บอกว่าจะต้องกันเงินสำรองของบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน แต่เราจะกันไว้มากกว่า ๓ เดือนก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางอบต. เห็นว่าประชาชนนั้นสำคัญกว่าจึงกันไว้ขั้นต่ำ ๓ เดือน คือประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เงินสำรองตามระเบียบฯ ที่ตั้งตามข้อบัญญัติร้อยละ ๑๐ คือ ๗,๙๕๐,๐๐๐.- บาท รวมทั้งสำรองบุคลากร ๓ เดือน หักลบกลับหนี้เงินที่ตกจากเงินสะสมปีที่แล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายได้อยู่ประมาณ ๑๖,๕๓๕,๗๑๑.๑๒ บาท ตามที่นายกได้กล่าวไว้แล้วนั้นถูกต้อง ทางสมาชิกสภา อบต. มีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับเงินสะสมอีกหรือไม่ (ไม่มี)

เลขานุการสภาฯ

ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของเงินสะสมในส่วนของระเบียบ ข้อ ๔ ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป ซึ่งหมายถึงนับจากวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

สำหรับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๑,๐๗๔,๐๐๐.- บาท เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจื่อ ได้พิจารณาอนุมัติตามรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนุบอ หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนุบอ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจื่อ และรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจื่อกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๑)



**๒. โครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านนุบอ หมู่ที่ ๑**  
**เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านนุบอ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชะเน็จ้อกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๒)

**๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพะละ (เก่า)**  
**หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพะละ (เก่า) หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน ตำบลชะเน็จ้อ และรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเน็จ้อ กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๔)

**๔. โครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านพะละ (เก่า)**  
**หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านพะละ (เก่า) หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียด ตามปริมาณงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเน็จ้อกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๕)

**๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ ๔**  
**เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน ตำบลชะเน็จ้อ และรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเน็จ้อ กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑๑)

**๖. โครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ ๔**  
**เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๕.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตาม ปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเน็จ้อกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑๒)

**๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยปูลิง**  
**หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน ตำบลชะเน็จ้อ และรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเน็จ้อ กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑๓)

**๘. โครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านหม่องวา หมู่ที่ ๖**  
**เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านหม่องวา หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๑) กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๙๐๙.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ้กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑๖)

**๙. โครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านหม่องวา หมู่ที่ ๖**  
**เป็นเงิน ๔๗๖,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านหม่องวา (สันกลาง) หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๒) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ้กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑๖)

**๑๐. โครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านหม่องวา หมู่ที่ ๖**  
**เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านหม่องวา (ขุนห้วยหม่องวา) หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๓) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ้กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑๖)

**๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชะเนือ้ หมู่ที่ ๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชะเนือ้ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ้ และรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ้ กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑๘)

**๑๒. โครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านชะเนือ้ หมู่ที่ ๗**  
**เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกภายในหมู่บ้านชะเนือ้ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๖๖.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ้กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑๙)

**๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่ระมาน้อย หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่ระมาน้อย หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ้ และรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ้ กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๒๒)

**๑๔. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศคลุกภายในหมู่บ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศคลุกภายในหมู่บ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๒๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๒๓)

**๑๕. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศคลุกภายในหมู่บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ ๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศคลุกภายในหมู่บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๒๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๒๘)

**๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตู่เบ หมู่ที่ ๑๐ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตู่เบ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ และรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๓๒)

**๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจกปก หมู่ที่ ๑๑ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจกปก หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ และรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๔๓)

**๑๘. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศคลุกหมู่ที่ ๑๑ บ้านจกปก ถึง บ้านห้วยนกแล ตำบลพระธาตุ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศคลุกหมู่ที่ ๑๑ บ้านจกปก ถึง บ้านห้วยนกแล ตำบลพระธาตุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๙๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๔๒)

**๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยปลากอง หมู่ที่ ๑๒ เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยปลากอง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน ตำบลชะเนงือ และรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๔๙)

**๒๐. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศใต้ในหมู่บ้านห้วยปลากรอง หมู่ที่ ๑๒ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศใต้ในหมู่บ้านห้วยปลากรอง หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑) กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๙๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลขณะนั้นกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๕๐)

**๒๑. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศใต้ในหมู่บ้านห้วยปลากรอง หมู่ที่ ๑๒ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศใต้ในหมู่บ้านห้วยปลากรอง (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๒) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลขณะนั้นกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๕๐)

**๒๒. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศใต้ในหมู่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑๓ เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศใต้ในหมู่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๒๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลขณะนั้นกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๕๘)

**๒๓. โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศใต้ในหมู่บ้านชิปาก่อ หมู่ที่ ๑๔ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพื้นที่ทางทิศใต้ในหมู่บ้านชิปาก่อ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๕๕.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลขณะนั้นกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๖๒)

การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ จึงนำเสนอที่ประชุมสภา เพื่อโปรดพิจารณา สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ

ประธานสภาฯ

ขอให้ที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าว

ที่ประชุม

พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดรายการวิทยุ

นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ในปัจจุบันนี้ อบต.ชะเนจื้อ มีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาหลายด้าน ซึ่งมีความจำเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ ให้กับประชาชนได้รับทราบ อบต.ชะเนจื้อ จึงมีการจัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ชะเนจื้อ โดยจะมีการจัดรายการวิทยุ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดคนดอย

น.ส.พิมพนา คำจุ่ม

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กองสวัสดิการสังคมขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าเรื่องการเปิดตลาดคนดอยให้กับสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบว่าตอนนี้นั้น หลังจากที่ได้ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ต้องการจำหน่ายสินค้า ปรากฏว่ามีผู้ที่มาลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าแล้ว จำนวน ๒๙ ราย มีหมู่ ๖ และหมู่อื่นๆ ด้วย จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่าน ได้ประชาสัมพันธ์หากท่านใดมีความประสงค์จะมาขายสินค้าสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ได้ประสานไปแล้วนั้น ซึ่งจะมีการประชุมผู้ค้า ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ก่อนจะมีการประชุมสามารถสมัครได้ ส่วนกำหนดการเปิดตลาดนั้น ได้กำหนดในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นี้ แล้วจะได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกท่าน ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของผู้บริหารในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนตำบลชะเนจื้อ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน โดยจะเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมในการเปิดตลาด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะขออนุญาตแจ้งไปยังกลุ่มไลน์ของ สภา อบต.ชะเนจื้อ ในเรื่องของการกำหนดการ การแต่งกาย ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๓ เรื่อง การย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุในตำบลชะเนจื้อ

น.ส.พิมพนา คำจุ่ม

ผอ.กองสวัสดิการ

ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกรณีของผู้สูงอายุที่พียงย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นหรือรู้จักนั้นให้ท่านแจ้งกับผู้สูงอายุท่านนั้นทันทีว่าให้มาติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมฯ โดยให้มาภายในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายน หากไม่มาภายในกำหนดจะทำให้เสียสิทธิ์ ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ระบบจะปิดการรับลงทะเบียนแล้ว และจะไปรับลงทะเบียนอีกครั้งในเดือนมกราคม หากได้ลงทะเบียนในช่วงของเดือนมกราคม นั้น สิทธิ์จะได้รับในเดือนตุลาคมทันที ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิ์และจะไม่ได้รับสิทธิ์ ดังนั้น หากในช่วงของเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน มีผู้สูงอายุย้ายเข้ามาในหมู่บ้านของท่าน ให้ติดต่อกองสวัสดิการสังคมทันที

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ต่อเนื่อง

มติที่ประชุม

รับทราบ

### ๖.๔ เรื่อง การออกสำรวจโครงการในการเงินสะสม

นายศุภมงคล วรยศ  
ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน จากกรณีที่ยกข้ออ้างนั้นได้ออกสำรวจโครงการจัดการเงินสะสมที่เป็นนโยบายของท่านนายกก็มีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง ตัวอย่างเช่นบางที่การที่เราจะขอยกประมาณก็อยากให้คุณสมาชิกทุกท่านเข้าไปดูข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าสามารถที่จะดำเนินการได้หรือไม่ได้ตามมาตรฐาน คำว่ามาตรฐานในงานก่อสร้างบางทีมันก็ไม่ใช่ว่างมาตรฐานของเราคนเดียว บางพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน พื้นที่บางพื้นที่บางหมู่บ้านก็อยากได้แต่บางพื้นที่ก็ไม่มีพื้นที่ให้ก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ อาทิเช่น ถนนพื้นทางหินคลุกอย่างน้อยต้องกว้าง ๓ เมตรขึ้นไป เพราะว่าถ้ากว้าง ๒ เมตรเราไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะว่ารถไม่สามารถเข้าไปดำเนินการให้ได้ ถ้าเป็นพื้นที่ลาดชันนั้นไม่มีร่องน้ำให้ระบายทำให้ถนนไม่มั่นคงแข็งแรง ฉะนั้นการจะดำเนินการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกนั้นอย่างน้อยนั้นก็ต้องกว้าง ๓ เมตรขึ้นไป ในส่วนของถนนคอนกรีตนั้นเป็นงานก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้งานหลายสิบปีขึ้นไป ความกว้างประมาณ ๔ เมตรขึ้นไป ถ้ามีไหล่ทางหรือร่องน้ำต้องเพิ่มเข้าไปข้างละ ๕๐ เซนติเมตร

ดังนั้น จึงขอให้คุณสมาชิกทุกท่านได้ทราบว่าก่อนที่จะมาของงบประมาณนั้นขอให้คุณไปทำความเข้าใจกับพื้นที่ข้างเคียงให้ได้ก่อนด้วยว่าเขาจะอนุญาตให้ดำเนินการได้หรือไม่

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

### ๖.๕ เรื่อง การเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมของพระครูวิรุฬห์ธรรมโสภณ (ครูบาคำป็น) อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ระมาน้อย

ประธานสภาฯ

ขอปรึกษากับสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านให้ทราบในเรื่องของการมรณภาพของพระครูวิรุฬห์ธรรมโสภณ (ครูบาคำป็น) อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ระมาน้อย ว่าสมาชิกสภาฯ จะเข้าร่วมในการฟังสวดพระอภิธรรมในวันไหน เพื่อความสะดวกและความพร้อมเพรียงกันของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จะได้มีการนัดหมายวันกันไว้ล่วงหน้า เพื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมพร้อมเพรียงกัน ดังนั้นจะมีการนัดหมายในกลุ่มไลน์ของสมาชิกสภาฯ ต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

### ๖.๖ เรื่อง การย้ายหรือการรื้อถอนแผงโซล่าเซลล์

นายบุญแถม กมลาศกวีภาณุ  
ส.อบต. ม.๓

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายบุญแถม กมลาศกวีภาณุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ขอสอบถามว่า ถ้าจะย้ายหรือรื้อถอนแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งเป็นแผงเก่าแล้วสามารถที่จะทำการย้ายหรือรื้อถอนเองได้หรือไม่ หรือว่าให้ต้องให้ทาง อบต. ชะเนจือ เป็นผู้ดำเนินการ

นายศุภมงคล วรยศ  
ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ได้สอบถามนั้น โครงการฯ ดังกล่าวไม่ได้เป็นทรัพย์สินของ อบต. ชะเนจือ ซึ่งอาจจะเป็นของกระทรวงพลังงาน ที่ยกให้เป็นของโยธาธิการต่อ ซึ่งระบบโซล่าเซลล์ดังกล่าวยังไม่ได้มีการโอนให้แก่ อบต. ก็ยังเป็นอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงพลังงานอยู่

การขอรื้อถอนหรือย้ายนั้น อบต. ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ซึ่งหมู่ที่ ๑๔ ได้ทำเรื่อง ขอย้ายเช่นกัน แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ต้องมีการทำเรื่องไปยังกระทรวงพลังงาน ในการขออนุญาตรื้อถอนก่อน โดยมีเหตุผลในการขอรื้อถอน เนื่องจากไม่ได้ใช้แล้ว หรือชำรุดเสียหาย ไม่สามารถที่จะซ่อมได้แล้ว จะต้องเข้าไปดูพื้นที่อีกที ในกรณีของ หมู่ที่ ๑๔ นั้น จะมีการขอสร้างบ้าน ซึ่งการขอรื้อถอนนั้นไม่สามารถทำได้ และ จะไปสร้างบ้านก็ไม่สามารถสร้างได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของกระทรวงพลังงานที่ดูแลอยู่ กรณีนี้ไม่สามารถที่จะทำการย้ายหรือรื้อถอนได้เอง จะต้องติดต่อไปยังกระทรวง พลังงานที่เกี่ยวข้องก่อน และต้องให้เหตุผลในการย้ายหรือรื้อถอนพื้นที่ดังกล่าวด้วย ในส่วนนี้ อบต. ขะเนจื้อ ไม่สามารถที่จะย้ายหรือรื้อถอนให้ได้ต้องติดต่อกับกระทรวง พลังงานโดยตรง ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้เขียนคำร้องเข้ามาก่อน เพื่อทาง กองช่างจะได้ออกไปสำรวจว่าเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานไหน และจะได้แจ้งไปยัง หน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการให้ต่อไป

ประธานสภาฯ ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างแจ้งให้ทราบแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ได้ยื่นคำร้องก่อน เพื่อที่กองช่างจะได้ดำเนินการให้ต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) กระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) จ.ส.ท. บรรจง ยะดอนใจ ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(บรรจง ยะดอนใจ)  
เลขานุการสภา อบต. ขะเนจื้อ

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) นนทวัฒน์ จินโน ส.อบต. ม.๑๓  
(นายนนทวัฒน์ จินโน)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นคร ชั่ววาลก่อสกุล ส.อบต. ม.๑  
(นายนคร ชั่ววาลก่อสกุล)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พายุ ขวัญชัยสิงขร ส.อบต. ม.๑๔  
(นายพายุ ขวัญชัยสิงขร)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนจื้อ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ) ทรัพย์ พรหมเอื้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นายทรัพย์ พรหมเอื้อย)  
ประธานสภา อบต. ขะเนจื้อ